

MGC - ภาพทางเทคนิคที่น่าสนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีสจั่วหัว...

แต่ก็ต้องกล่าวออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า บางครั้ง เทคนิคก็ไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องเสมอไป ขึ้นอยู่กับการแกว่งตัว ที่ทำให้เงื่อนไขของแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป... แต่ก็นั่นแหละนะไม่ว่าจะพื้นฐาน หรือ เทคนิค ก็ย่อมจะมีเหตุผลในตัวของศาสตร์ที่ว่าไว้นั่นเอง บางท่านก็ไม่เชื่อเทคนิคเลยก็มีนะครับ เพราะคิดว่าหุ้น จะขึ้นหรือจะลง มันต้องมาจากปัจจัยพื้นฐานเสียมากกว่า... อันนี้เห็นอเมซก็ขอไม่ได้แย้ง เพราะจริงๆ แล้ว ในตลาดหุ้น เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเกิดมาก่อนปัจจัยทางเทคนิคอยู่แล้วละครับ แต่เชื่อหรือไม่ละ ทั้งๆ ที่หุ้นดีๆ ราคาที่เขาบอกว่ายังถูกในทางพื้นฐาน หรือ ถ้าราคาอ่อนตัวลงมาบ้าง ก็ยังน่าสนใจ... แต่ถ้าถามจริงๆ ราคาไหน ราคาตรงไหน ที่จะซื้อ ถ้าพูดออกมาอย่างนั้นแล้ว ต้องซื้อเลยใช่ไหม อันนี้ซื้อได้เลย ไม่มีหรอก ต้องมีคนถามนักวิเคราะห์ หรือ ถามผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วละ ว่า ถ้าจะซื้อ จะต้องซื้อราคาไหน ก็เลยกลายเป็นว่า เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค ถือว่ามีความสำคัญขึ้นมาบ้างแล้วละนะ... แต่ก็นะตามลีสจั่ว ที่เป็นทางการหน่อย อย่างโรทาคัน จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จะมีแต่การวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานนะ เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค ไม่ค่อยจะมีให้ชาวบ้านหรือนักลงทุนได้เห็นกันบ่อยนัก หรือ เดี่ยวนี้ แทบจะไม่มีทั้งๆ ที่ความสำคัญในยุคหลังๆ ของปัจจัยทางเทคนิคนั้น น่าจะเริ่มช่วยเหลือนักลงทุน นักเก็งกำไร ได้มากสมมติว่า ถ้าระดับของตลาด หรือ SET Index แกว่ง นี้ หรือจะลงไปต่ำกว่า 1500 ก็เป็นระดับที่ควรจะซื้อ แต่ถ้าต่ำกว่า 1450 ลงไปนั้น คนที่ซื้อ จะยังซื้อ หรือ ถือหุ้นอยู่ไหม...เอาไว้อถ้ามีเกิดขึ้นจริง เราค่อยมาคุยกัน

ดูตามเกม...

จะเรียกว่า ยังเป็นหุ้นน้องใหม่อยู่ก็ได้นะครับ เพราะยังเพิ่งจะเข้ามาในตลาดไม่ถึง 1 ปี เลย แต่ด้วยเกมการเล่น ก็ถือว่ายังน่าสนใจ อันนี้ ว่ากันตามเกมของเทคนิคเพียงๆ ก่อนเลยนะ

แนวรับ : ... 9.70-9.50 ณ เวลานั้น ไม่หลุด 9.50 อนุใจกว่า

เป้าหมาย : ... 11.0-11.5 ถ้าจะมองกันยาวๆ หวัง 19-20

Price Chart...(MGC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MGC... จริงๆ รูปแบบของราคา หรือ Price Pattern นั้น เริ่มจะดูดี ตั้งแต่การผ่านระดับ 9.20 ขึ้นมาได้ และยิ่งจะดูดี หรือ เริ่มจะยืนยัน การเป็นขาขึ้น ก็จากการผ่านระดับ 9.50 ขึ้นมาได้ ดังนั้น หากไม่มีการตกลงมาต่ำกว่า 9.50 แนวโน้มตาม Pattern ยังดูดี หรือ โอกาสขึ้นต่อเนื่อง อย่างน้อยๆ ก็คาดหวัง 11.5 หรือ พื้นที่ 11.0-11.5 ยังพอคาดหวังได้... แต่ด้วยรูปแบบของกลุ่ม MA. ที่ปรับการคำนวณมาแล้ว แม้จะเป็นหุ้นใหม่ ก็คำนวณได้ เริ่มจะอยู่ในค่าที่เป็นแนวโน้มของ Bullish Pattern In MA. จึงเป็นอันว่า จะเอามาเล่นเก็งกำไรระยะสั้น หรือ จะลองเก็บๆ ไว้ เพื่อการลงทุนในระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็ถือว่า น่าสนใจไม่น้อยเลยนะ